

# ก่อน ปิดเล่ม

## “เรียกหาจิตสำนึกไทย”

ยามที่ประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำเช่นนี้ มีเหตุการณ์หลาย ๆ อย่างที่ได้แสดงให้เห็นถึงน้ำใจของคนในชาติ เช่น โครงการไทยช่วยไทย ที่ทางกองทัพกได้ดำริขึ้นทำให้คนไทยทั้งประเทศได้ซาบซึ้งกับคุณยายที่เคยเป็นโรคเรื้อน มีอาชีพขายของเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้นำเอาเงินและแก้วแหวนเงินทองที่จะเก็บไว้ใช้ในบั้นปลายชีวิต มาบริจาค เพื่อช่วยชาติให้พ้นจากภาวะวิกฤต “หากไม่มีชาติไทย ยายก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน” คุณยายช่างพูดได้ซาบซึ้งจริง ๆ

ดิมด่ำกับน้ำใจคนไทยร่วมชาติได้ไม่กี่วัน คนไทยทั้งชาติก็ต้องน้ำตาตกในกับราคาสินค้า ที่ร้านค้าพากันขึ้นราคา กักตุนสินค้า เป็นการซ้ำเติมและเอาัดเอาเปรียบเพื่อนร่วมชาติให้เดือดร้อนเป็นทวีคูณ ในยามนี้ กระทรวงพาณิชย์เป็นเพียงเสือกระดาษช่างฝันจริง ๆ ไม่ทราบเลยหรือว่าราคาจริง ๆ ของสินค้าในตลาดเป็นอย่างไร

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติยามนี้ ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น แต่อยากให้ทุกคนตระหนักว่าโอกาสที่เหตุการณ์ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยมีมาก สาเหตุที่สำคัญคือ ลักษณะนิสัยของคนไทยที่เปลี่ยนไป คนไทยส่วนมากในปัจจุบันไม่มีนิสัยมัธยัสถ์ และมีค่านิยมในวัตถุ โดยเฉพาะสินค้าต่างประเทศ ซึ่งทำให้เสียตุลการจำนวนมาก สิ่งที่น่าคิดก็คือ การส่งลูกหลานไปเรียนต่อต่างประเทศนาน ๆ มีทั้งผลดีและผลกระทบ จริงอยู่แม้ว่าเขาเหล่านั้นจะนำเอาความรู้ ความสามารถที่ได้ร่ำเรียนกลับมาพัฒนาชาติไทย แต่ของแถมอย่างหนึ่งที่ตามมาก็คือ ความคลั่งไคล้ในวัฒนธรรมต่างชาติ โดยเฉพาะวัฒนธรรมของตะวันตก เห็นได้จาก คนไทยฉลองเทศกาลฮัลโลวีน และวันคริสต์มาสกันอย่างครึกครื้น มโหฬาร ต้นคริสต์มาสตั้งเด่นเป็นสง่า เจ้าของงานฮวดแซกด้วยความภาคภูมิใจว่า “สั่งตรงมาจากอเมริกา” มองแล้วได้แต่ถอนใจ งานเซ็งเปิร์ต งานชักพระของคนได้เราหายไปไหน

ไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องบริโภคนานมาแล้วที่คนไทยไม่ดิมด่ำกับอาหารไทย แต่นิยมบริโภคอาหารฝรั่ง โดยเฉพาะไก่ทอด พิซซ่า และเฟรนช์ฟราย ผู้ประกอบการร้านอาหารรายหนึ่งเล่าว่า แม้กระทั่งซอสที่ใช้กับพิซซ่าหรือสเต็ก ยังต้องนำเข้าจากอเมริกา โดยเฉพาะเฟรนช์ฟรายด้วยแล้ว ต้องสั่งมันฝรั่งโดยตรงจากอเมริกาเลยทีเดียว นับว่ามิฉะนั้นแล้ว อาหารดังกล่าวจะไม่ได้รสชาตอเมริกันแท้ ๆ รวมทั้งข้าวโพดคั่วแบบฝรั่ง (popcorn) ที่นิยมกันอย่างกว้างขวาง ทราบหรือไม่ว่า เครื่องคั่วข้าวโพดต้องนำเข้าจากอเมริกา ไม่แค่นั้นข้าวโพดและเกลือสำหรับปรุงข้าวโพด ยังต้องสั่งตรงมาจากอเมริกาด้วย ฟังแล้วสลดใจและให้คิดถึงไก่ทอดเทพา กล้วยแขก และข้าวโพดคั่วแบบไทย ๆ จับใจ เหตุการณ์ดังกล่าวเหล่านี้ จะเป็นกระจกช่วยส่องให้คนไทยได้มากน้อยแค่ไหน และอะไรจะเป็นหลักประกันได้ว่า ภาวะเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก ในยามนี้ จิตสำนึกไทยช่างหายากยิ่งนัก คงจะถึงเวลาแล้วกระมังที่คนไทย จะต้องมาช่วยกัน “กินของไทย ใช้ของไทย” ก่อนที่เราจะหมดความเป็นไทยให้ ลูกหลานได้ภาคภูมิใจ

“สำนึกไทย เกิดได้ อย่าให้ใครบังคับ” © มิ่งขวัญ